



# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๒๐๐/๑๓๑

สำนักงาน ก.พ.ร.  
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐

๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ....

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล)๓๐๒๑๓ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี นั้น

สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้

๑. ตามมาตรา ๑๒ ที่กำหนดให้มีคณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ แต่โดยที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ซึ่งมีหน้าที่และอำนาจใกล้เคียงกัน จึงควรทบทวนความจำเป็นในการคงอยู่ของคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ เพื่อให้มีจำนวนคณะกรรมการเท่าที่จำเป็นและไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการดำเนินการของคณะกรรมการที่จะจัดตั้งใหม่ตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้

๒. การดำเนินการในการขออนุญาต ตามหมวด ๕ การเข้าถึง การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ และการแบ่งปันผลประโยชน์ ควรนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต รวมทั้งการไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแก่ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป และสอดคล้องตามมติคณะกรรมการ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)

๓. การดำเนินการเพื่อรวบรวม ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศด้านความหลากหลายทางชีวภาพและข้อมูลรายการทรัพยากรชีวภาพของชุมชน รายงานความก้าวหน้าในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ และเผยแพร่ข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ควรมีระบบการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)

เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองพัฒนาระบบราชการ ๑

โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๙๙ ต่อ ๘๙๕๓ (ปริยะ) หรือ ๐๘ ๖๓๔๙ ๑๔๓๘ (สาวิตรี)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๘๒๔๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@opdc.go.th